



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)
ประเภทคำขอที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้พิจารณาข้อเสนอ
โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติการ
สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่มีค่าขอวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแจ้งผลการพิจารณา
แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนทราบเป็นหนังสือ โดยผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อได้รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติแล้ว ให้ทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ประเภทคำขอที่มีวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท

กรอบนโยบายด้าน Digital Technology & Digital Infrastructure Agenda

ลำดับ	รหัสโครงการ	มาตรา	ชื่อโครงการ	ผู้เสนอ
๑	PR๖๓๐๒๒๕๗๓	๒๖ (๒)	โครงการการระบบคลังข้อมูลความรู้ ดิจิทัลเอนกประสงค์	ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒	PR๖๓๐๓๓๖๒๓	๒๖ (๑)	โครงการปรับปรุงระบบวิทยุติดต่อเรือ เดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่ ความรับผิดชอบของประเทศไทยตาม มาตรฐาน IMO (International Maritime Organization)	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

